



30 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ข้อเสนอ 4 ทางออกเร่งด่วนด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดของข้อเสนอ 4 ทางออกเร่งด่วนด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

2. บทความเรื่อง “จากหลักการสู่สิทธิ: การประชุม Rio+20 กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน”

ด้วยสหประชาชาติจะจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development: UNCS D หรือ Rio+20) ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2555 ซึ่งหนึ่งในสองหัวข้อหลักของประชุม คือ กรอบเชิงสถาบันสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Institutional Framework for Sustainable Development: IFSD) ในกรณีนี้ เครือข่ายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประเทศไทยขอเน้นย้ำหลักการข้อที่ 10 ของปฏิญญาริโอ (Rio Declaration on Environment and Development) ปี 2535 ซึ่งมี 178 ประเทศเข้าร่วมและรวมถึงรัฐบาลไทยด้วย หลักการข้อ 10 ของปฏิญญาริโอฯ ระบุว่า การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดนั้น ต้องมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ (1. public participation) โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (2. access to information) และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (3. access to justice) ได้อย่างเพียงพอ ทั้ง 3 หลักการนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

/เครือข่าย...

เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม The Access Initiative (TAI) ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ได้ศึกษาวิจัยด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2545 งานวิจัยของเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยชี้ว่า ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านกฎหมาย หน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศของเราปฏิบัติตามปฏิญญาริโอฯ ได้จริง และเพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยและเครือข่าย TAI ในประเทศอื่นๆ เชื่อว่าเป้าหมายหลักของการอภิปราย IFSD ในการเตรียมการประชุม Rio+20 ควรจะมุ่งเน้นประเด็นของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ในบริบทนี้ เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยขอเสนอ ข้อเสนอเร่งด่วน 4 ประการ ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากภาครัฐอย่างทันท่วงที เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยมีความยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันข้อเสนอทั้ง 4 นี้ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยยังวางแผนที่จะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปแสดงต่อประชาคมโลกและสื่อระหว่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสอย่างมีพลวัตสูงสุด

ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 1: ผลักดันและแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายและโครงการที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 2: เสริมสร้างขีดความสามารถทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนของประชาชน ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 3: ปฏิรูปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอเร่งด่วนที่ 4: ริเริ่มผลักดันอนุสัญญาาระดับภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

/ทั้งนี้ เครือข่าย...

ทั้งนี้ เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยขอแนบ (1) รายละเอียดของข้อเสนอทั้ง 4 ทางออกเร่งด่วนด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ (2) บทความเรื่อง “จากหลักการสู่สิทธิ: การประชุม Rio+20 กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน” ซึ่งเขียนโดยเครือข่าย The Access Initiative (TAI) และ Article 19¹ เพื่อประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

(ดร. สมฤดี นิโครวัฒน์ยิ่งยง)

ผู้อำนวยการอาวุโส
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

(ดร. ถวิลวดี บุรีกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า

(นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข)

ผู้อำนวยการ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์)

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

¹ Article 19 เป็นองค์กรประชาสังคมด้านเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ